

# แผนปฏิบัติการประจำปี (action plan) สำนักหอสมุด

## ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
1	1.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล	610483	โครงการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการทำวิจัย	1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง ศึกษา และค้นคว้าผลงานวิจัยจากต่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเข้าตรวจสอบการอ้างอิงผลงานวิจัย 2. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าตรวจสอบการอ้างอิงผลงานวิจัย และสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพไปสู่สากล	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์</b> นักศึกษา : 2000 บุคลากร : 1000 บุคคลภายนอก : 0 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 2000 บุคลากร : 1000 บุคคลภายนอก : 0	<b>เชิงปริมาณ</b> - คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการใช้โปรแกรมร้อยละ 80 <b>เชิงคุณภาพ</b> - คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานไปสู่ระดับอาเซียน และนานาชาติ	ฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งที่จะช่วยในการอ้างอิงและตรวจสอบสถานองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไปในอนาคต จะได้ประโยชน์แก่คณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ส่งผลต่อคุณภาพและการได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยการบอกรับฐานข้อมูลต่อไปนี้ 1. ฐานข้อมูล Scopus เป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งที่จะช่วยในการอ้างอิงและตรวจสอบการเป็นสถาบันในการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยรังสิตบอกรับในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ในราคาที่ถูกลง และได้รับเงินสนับสนุนจาก สกว.เพิ่มเติมในการบอกรับฐานข้อมูลเป็นเงิน 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้า	1,111,273.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
							<p>พันบาทถ้วน) โดยต้องมีการบอกรับต่อ เนื่อง 3 ปี ในปีการศึกษา 2560-2562 และมีการลงนามข้อตกลงไว้เป็น มาตรฐาน</p> <p>2. การบอกรับฐานข้อมูลวิจัย ด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปะและดนตรี เช่น ฐาน JSTOR, Emerald เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p>		
2	1.2 (ต่อ)	610678	โครงการจัดหาประตู และระบบควบคุมทาง เข้าอัตโนมัติ	1. จัดซื้อประตูควบคุมทางออก แบบ Flap gate barrier 2. จัดหา ระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก อัตโนมัติ	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ ประโยชน์</b> นักศึกษา : 20000 บุคลากร : 2000 บุคคลภายนอก : 500 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 20000 บุคลากร : 2000 บุคคลภายนอก : 500	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. สามารถจัดหาประตู และระบบควบคุม ทางออกอัตโนมัติ 1 ช่อง <b>เชิงคุณภาพ</b> 1. ประตูและระบบควบ คุมอัตโนมัติสามารถทำ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความมิด พลาดในการทำงานน้อย กว่า 5 %	สำนักหอสมุดได้ใช้ระบบควบคุมทางเข้า อัตโนมัติและติดตั้งประตูเล็กทรอนิกส์ เพื่อการควบคุมการเข้า-ออกของผู้ใช้ บริการ สามารถระบุสถานะสมาชิก นับ และคัดแยกสถิติการใช้ห้องสมุดของ สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประตูตั้ง กล่าวนี้เป็นระบบเทคโนโลยีเก่าที่ใช้ร่วม กับบัตรนักศึกษาและบุคลากรรุ่นเก่าที่ ยังใช้ Barcode ในการอ่าน ปัจจุบัน บัตรนักศึกษาและบุคลากรได้พัฒนาไป เป็นรุ่นที่ใช้ RFID แล้ว ในปี 2560 ได้ ซื้อประตูและระบบควบคุมทางเข้าใหม่ 1 ช่องประตู แต่ยังคงขาดประตูสำหรับ ทางออก ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	425,000.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบประมาณ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผลโครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
							ในการใช้งาน วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้ ได้แก่ 1. จัดซื้อประตูควบคุมทางออก และ 2. จัดหาระบบควบคุมประตูทางออกอัตโนมัติ		
3	1.2 (ต่อ)	610679	โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารหอสมุด	1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการ 2. จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์</b> นักศึกษา : 20000 บุคลากร : 2000 บุคคลภายนอก : 0 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 20000 บุคลากร : 2000 บุคคลภายนอก : 0	<b>เชิงปริมาณ</b> มีปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20  <b>เชิงคุณภาพ</b> มีพื้นที่ที่ทันสมัยสวยงามเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับดี หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.51	อาคารสำนักหอสมุด มีอายุเกือบ 30 ปี สภาพอาคารมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและบำรุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาคารที่ต้องให้บริการผู้ใช้จำนวนมาก นอกเหนือจากความต้องการพื้นที่สำหรับการค้นคว้าสารสนเทศและความรู้ (Information Common) ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะนักศึกษายังต้องการพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Common) พื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Maker Space) สำนักหอสมุดจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงพื้นที่บางส่วนในอาคารหอสมุด (เช่น ห้อง Study room) การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และบรรยากาศ ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยจะดำเนินการดังนี้ 1. ออกแบบพื้นที่บริการใหม่	95,219.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบประมาณ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผลโครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
							2. กำหนด specification ของวัสดุ ตลอดจนรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 3. จัดซื้อจัดจ้างผ่านคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย		
4	1.4 การรักษาอัตราการคงอยู่	610669	โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด	1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นหาทรัพยากรของห้องสมุด การใช้งานข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกวิธี 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. เพื่อส่งเสริมให้สำนักหอสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์</b> นักศึกษา : 2000 บุคลากร : 0 บุคคลภายนอก : 0 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 0 บุคลากร : 0 บุคคลภายนอก : 0	<b>เชิงปริมาณ</b> - มีนักศึกษาทุกระดับปริญญาตรี โทและเอก เข้ารับการปฐมนิเทศอย่างน้อย 2,000 คน  <b>เชิงคุณภาพ</b> - นักศึกษาที่ได้รับการปฐมนิเทศสามารถใช้ห้องสมุดรวมถึงบริการต่างๆของสำนักหอสมุดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	เป็นโครงการที่สำนักหอสมุดจัดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษา โดยมี การแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้บรรณารักษ์เป็นผู้นำชมและให้ความรู้รวมถึงแนะนำบริการของสำนักหอสมุด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศสามารถใช้ห้องสมุดและค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ สื่อโสตทัศน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ที่มีให้บริการในห้องสมุดได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ โดยในทุกต้นภาคการศึกษาห้องสมุดจะทำบันทึกส่งไปยังคณะต่างๆ เพื่อให้คณะแจ้งวันเข้ารับการปฐมนิเทศ และส่งนักศึกษาเข้าร่วม ผลที่ได้รับจากโครงการนี้พบว่านักศึกษาที่ได้รับบริการปฐมนิเทศสามารถใช้ห้องสมุดรวมถึงบริการต่างๆของสำนักหอสมุดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	0.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบประมาณ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
5	1.4 (ต่อ)	610670	โครงการรับนักศึกษา ทุนช่วยงานห้องสมุด	1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ ทักษะความรู้ความสามารถจากที่ เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วย งานภายในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อ ช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และสร้างให้เกิดทักษะความรู้และ สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา ให้มีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อตอบแทน หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ ประโยชน์</b> นักศึกษา : 100 บุคลากร : 0 บุคคลภายนอก : 0 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 0 บุคลากร : 0 บุคคลภายนอก : 0	<b>เชิงปริมาณ</b> 1. นักศึกษาทุนมีสถานที่ ในการปฏิบัติงาน เป็น การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ ตอบแทนผู้ให้ทุน 2. นัก ศึกษาทุนได้ใช้ทักษะ ความรู้ของตนเองให้เกิด ประโยชน์รวมทั้งสามารถ นำประสบการณ์และ ความรู้ใหม่ที่ได้จากการ ทำงานไปใช้ประโยชน์ได้ ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อ ช่วยแบ่งเบาภาระงาน ของบุคลากรสำนักหอ สมุดซึ่งมีจำนวนจำกัด ให้ สามารถปฏิบัติงานด้วย ความคล่องตัวมากขึ้น และสามารถจัดการให้ บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างทั่ว ถึงและทันต่อความต้อง การ  <b>เชิงคุณภาพ</b>	เป็นโครงการที่รับนักศึกษาผู้ได้รับทุน ต่างๆของทางมหาวิทยาลัย มาทำงาน ห้องสมุด เพื่อให้นักศึกษามีสถานที่ สำหรับปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนหน่วย งานที่ให้ทุนการศึกษา และผลที่ได้รับ จากการโครงการนี้ทำให้นักศึกษาทุนมี สถานที่ในการปฏิบัติงาน เป็นการ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบแทนผู้ให้ทุน เกิดการเรียนรู้ในการสร้างประโยชน์ให้ กับสังคม และได้ใช้ทักษะความรู้ของตน เองให้เกิดประโยชน์รวมทั้งสามารถนำ ประสบการณ์ และความรู้ใหม่ที่ได้ จากการทำงานไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิต ประจำวัน และส่วนของห้องสมุดเอง นั้นทำให้แบ่งเบาภาระงานของบุคลากร ห้องสมุดซึ่งมีจำนวนจำกัด ให้สามารถ ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัวมากขึ้น และสามารถจัดการให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ อย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการ	0.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบประมาณ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
						1. นักศึกษาทุนมีสถานที่ในการปฏิบัติงาน เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบแทนผู้ให้ทุน 2. นักศึกษาทุนได้ใช้ทักษะความรู้ของตนเองให้เกิดประโยชน์รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์และความรู้ใหม่ที่ได้จากการทำงานไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน			
6	1.6 คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	610667	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	1. ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของสำนักหอสมุดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 2. ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือห้องสมุด 3. ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์</b> นักศึกษา : 500 บุคลากร : 30 บุคคลภายนอก : 20 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 450 บุคลากร : 30 บุคคลภายนอก : 20	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า 500 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	โครงการสัปดาห์ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า สร้างนิสัยรักการอ่าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการ	25,000.00	สำนักหอสมุด
7	1.6 (ต่อ)	610668	โครงการส่งเสริมการอ่าน	1. เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. เพื่อส่งเสริม	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์</b> นักศึกษา : 60	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 80 - 100	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้เห็น	20,000.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบประมาณ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
				เสริมให้เกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองจากการอ่าน และนำไปสู่การพัฒนาสังคม 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวเล่มอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน ได้เกิดการร่วมกิจกรรมระหว่างกัน	บุคลากร : 20 บุคคลภายนอก : 0 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 60 บุคลากร : 20 บุคคลภายนอก : 0	คน ต่อ 1 กิจกรรม - จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรมหรือ 12 ครั้ง ต่อปีการศึกษา  <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผลการประเมินกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 3.51 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรม/นิทรรศการที่จัดและเกิดทักษะในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและต่อตนเอง	ความสำคัญของการอ่านหนังสือและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองจากการอ่าน และนำไปสู่การพัฒนาสังคม ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวเล่มอย่างคุ้มค่า และ ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของการอ่านและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดต่อไปอย่างต่อเนื่อง		
8	2.1 ร้อยละของงานวิจัยตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ	610671	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการวิจัย	1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เกิดทักษะ และการรู้สารสนเทศ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัยต่างๆ 2. เพื่อส่ง	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์</b> นักศึกษา : 0 บุคลากร : 20 บุคคลภายนอก : 0	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยมีสถิติการใช้เพิ่มขึ้น - อาจารย์และนักวิจัยได้รับ	การส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษานักวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ และพัฒนาการสืบค้นข้อมูลให้เกิดขึ้นกับตน	12,000.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสขบ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
	อาจารย์ประจำและ นักวิจัยทั้งหมด			เสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และนัก วิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง โปรแกรมหรือเครื่องมือช่วย ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำวิจัย รวมทั้งความ รู้อื่น ๆ ที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เกิด งานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง เช่น โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Endnote /Turnitin / Zotero	<b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 0 บุคลากร : 20 บุคคลภายนอก : 0	การอบรมและพัฒนา ทักษะการเข้าถึง สารสนเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 - จำนวน การอบรมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง  <b>เชิงคุณภาพ</b> - นักศึกษา อาจารย์ และ นักวิจัย ได้รับการพัฒนา ทักษะการค้นคว้าเพื่อการ วิจัย และสามารถสร้าง ผลงานวิจัยในหลากหลาย สาขา	เอง สามารถนำไปในการค้นแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำวิจัย และจาก การที่สำนักหอสมุดมีการรองรับฐาน ข้อมูลที่หลากหลายสาขาวิชา และเป็น ฐานข้อมูลที่มีการยอมรับในนานาชาติ ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้มีราคาสูง และมี ลักษณะการใช้งานและข้อมูลที่แตกต่าง กันตามสาขาวิชา จึงต้องมีผู้ที่ให้คำแนะนำ และสอนเทคนิคการสืบค้นต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย สามารถค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อ การวิจัยได้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเองได้ต่อไป (การจัดอบรมจะมีการ จัดหัวข้ออบรมที่เกี่ยวข้องประมาณ 8 ครั้ง /ปีการศึกษา)		
9	4.1 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้ทั้งนักศึกษา บุคลากรและ ประชาชนทั่วไปมีส่วน ร่วมและก่อให้เกิดการ ตระหนักถึงคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมและ	610672	โครงการบริการชุมชน	1. แบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศสู่ชุมชน ในท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี 2. เพิ่มบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ของชุมชนในท้องถิ่นของจังหวัด ปทุมธานี 3. ส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ และปลูกฝัง นิสัยรักการอ่าน 4. ส่งเสริมให้ ชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ ประโยชน์</b> นักศึกษา : 0 บุคลากร : 7 บุคคลภายนอก : 50  <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 0 บุคลากร : 7	<b>เชิงปริมาณ</b> - จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้เข้าร่วมโครงการ มี ความพึงพอใจในภาพรวม	การจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชน จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ กับคนในชุมชน นักเรียนในโรงเรียน ให้รักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ไปพัฒนา ตนเองทั้งทางโครงการบริการชุมชน เป็นโครงการเพื่อบริการทางวิชาการ และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้	11,200.00	สำนักหอสมุด



ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสขบ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
	ภูมิปัญญาของชาติ และท้องถิ่น			สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม บริการทางวิชาการแก่สังคมให้ กับบุคลากรสำนักหอสมุด และ บุคลากรในคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต	บุคคลภายนอก : 50	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของ จังหวัดปทุมธานี		
10	4.1 (ต่อ)	610673	โครงการนิทรรศการ เหตุการณ์และวัน สำคัญของ ของมหาวิทยาลัย	รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์และวันสำคัญ ของมหาวิทยาลัยรังสิตในรูปแบบของ นิทรรศการ	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ ประโยชน์</b> นักศึกษา : 100 บุคลากร : 50 บุคคลภายนอก : 0 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 100 บุคลากร : 50 บุคคลภายนอก : 0	<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนของผู้มาเยี่ยมชม นิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 2,000 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละ 80 ของผู้มาเยี่ยม ชมนิทรรศการมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า 3.51	โครงการนิทรรศการเหตุการณ์และวัน สำคัญของมหาวิทยาลัยเป็นโครงการ เพื่อเผยแพร่เรื่องราว เหตุการณ์ และ บุคคลสำคัญๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน	5,000.00	สำนักหอสมุด
11	4.2 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมการสร้าง จิตสำนึกในการทำ บำรุง ปกป้องรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	610674	โครงการห้องสมุดสีเขียว(*)	เตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ การประเมินและแนวทาง การ ดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2561 นี้	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ ประโยชน์</b> นักศึกษา : 20000 บุคลากร : 1000 บุคคลภายนอก : 100 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 20000 บุคลากร : 1000 บุคคลภายนอก : 100	<b>เชิงปริมาณ</b> สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตมีผล การประเมินคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐานสำนัก งานสีเขียวห้องสมุดสีเขียวด้วยคะแนนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 70	โครงการสำนักงานสีเขียวเป็นโครงการ สนับสนุนนโยบายภาครัฐและสอดคล้อง กับกลยุทธ์การเป็นมหาวิทยาลัยสร้าง เสริมสุขภาพ (RSU Healthy Campus) โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม	61,050.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบประมาณ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
						<b>เชิงคุณภาพ</b> สำนักหอสมุดตั้งเป้าจะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (จริง) สำหรับปีพุทธศักราช 2561 ลงจากปีปีพุทธศักราช 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10			
12	5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ	610675	โครงการจัดทำวารสารรังสิตสารสนเทศ	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้ประโยชน์</b> นักศึกษา : 0 บุคลากร : 100 บุคคลภายนอก : 50 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 0 บุคลากร : 100 บุคคลภายนอก : 50	<b>เชิงปริมาณ</b> มีวารสารรังสิตสารสนเทศเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ <b>เชิงคุณภาพ</b> 1.มีวารสารทางด้านวิชาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2.วารสารได้รับการประเมินอยู่ในฐานข้อมูล TCI	วารสารรังสิตสารสนเทศสื่อกลางในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ และวิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	สำนักหอสมุด
13	5.6 ร้อยละของผู้ใช้	610677	โครงการบำรุงรักษา	1. เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา และ	<b>ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ใช้</b>	<b>เชิงปริมาณ</b>	โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องทำต่อเนื่อง	411,950.00	สำนักหอสมุด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	รหัสงบประมาณ	ชื่อ โครงการ /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	การประเมินผล โครงการ	Executive summary	งบอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบ
	ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี-ดีมาก		ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	ดูแลระบบบริการยืม-คืนอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID 2. เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา และดูแลระบบประตูทางเข้าอัตโนมัติ 3. เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา และดูแลระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด	<b>ประโยชน์</b> นักศึกษา : 20000 บุคลากร : 2400 บุคคลภายนอก : 0 <b>ผู้ใช้งบประมาณ</b> นักศึกษา : 20000 บุคลากร : 2400 บุคคลภายนอก : 0	1. เจ้าหน้าที่บริษัทมาดูแลและบำรุงรักษาระบบบริการยืม-คืนอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RFID ทุก 2 เดือน 2. เจ้าหน้าที่บริษัทมาดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมประตูทางเข้าอัตโนมัติปีละ 2 ครั้ง 3. เจ้าหน้าที่บริษัทมาดูแลและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดปีละ 2 ครั้ง  <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับมาก ? 3.51 จาก 5.0	ทุกปี เพื่อการบำรุงรักษาให้อุปกรณ์การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาระบบยืมคืนด้วย RFID ระบบควบคุมทางเข้า และระบบควบคุมกล้องวงจรปิด		
<b>รวมงบประมาณที่อนุมัติ</b>							<b>2,177,692.00</b>		